

 <p>ยางปาล์ม ผู้นำข่าวสารในวงการยางพาราและปาล์มน้ำมัน <i>online</i></p>	<p>วันที่ 1 ธ.ค. 59 หัวข้อข่าว เปิดตัว ผู้แทนคนกรีดยาง นั้งบอร์ด กนย.</p>
---	---

เปิดตัว ผู้แทนคนกรีดยาง นั้งบอร์ด กนย.



กยท. ประกาศชื่อผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)

ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ โดยให้เพิ่มคนกรีดยางที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการ กนย. จำนวน 1 คนนั้น

กยท. ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้แทนคนกรีดยางจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 ปรากฏว่า มีเกษตรกรยื่นสมัครจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยทางคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้พิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรชาวสวนยางที่สมัครเข้ามา ซึ่งแต่ละคนเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ในฐานะคนกรีดยางเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง พิจารณาจากใบสมัครที่มีการแสดงวิสัยทัศน์ ทักษะด้านความรู้ความสามารถ รวมถึงเหตุผลที่สนใจในการสมัครดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ผลล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในฐานะผู้แทนคนกรีดยาง ได้แก่ นายประเสริฐ อัคราจินดากุล เกษตรกรชาวสวนยาง จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ด้านการกรีดยางและการทำสวนยาง ตลอดจนประสบการณ์ด้านการคัดแยกเกรดยาง การแปรรูปยาง การผลิตยางลูกขุน และยางแผ่นรมควันอัดก้อน เป็นต้น



รวมถึงต้องการเป็นตัวแทนคนกรีดยางในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อเป็นกระบอกเสียง
ของคนกรีดยางทั่วประเทศ และที่สำคัญ จะหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนาอาชีพการทำสวนยางร่วมกับกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนกรีดยาง ได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ จะเตรียมเสนอชื่อต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อรายงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559

ปีที่: 67 ฉบับที่: 23229

Col.Inch: 26.42 Ad Value: 27,741

หน้า: 12 (ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 83,223

ศิลปิน: ลีลี

คอลัมน์: ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์: สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด

สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด



ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

ความศรัทธาของสมาชิก คือ ปัจจัยที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ภายใต้ความร่วมมือของคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินกิจการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ตามความต้องการของสมาชิก จึงเป็นหนึ่งสหกรณ์ที่ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดตรัง

สหกรณ์ฯ จัดทะเบียน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514 โดยการควบสหกรณ์หุหนุเดิม 10 สหกรณ์ มีสมาชิกแรกตั้ง 129 คน ดำเนินงานโดยการเช่าอาคารสำนักงานชั้นเดียว เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2514 และต่อมาได้ควบสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตรนราธิวาส จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 5,071



คน ทุนเรือนหุ้น 188,537,760 บาท เงินรับฝาก 455,195,108 บาท ทุนดำเนินงาน 1,199,270,717 บาท

การดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นของสหกรณ์ฯ ได้ให้บริการสมาชิกที่หลากหลาย และครอบคลุมครบวงจร เป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิกการส่งเสริมการออม การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การให้บริการด้านพลังงาน รวมถึงการรวบรวม และแปรรูปผลผลิตยางพารา

ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ฯ คือ ขายผลผลิตยางพาราได้ทุกผลิตภัณฑ์และได้ราคายุติธรรม เป็นไปตามชนิดและเกรดของยางพารานั้นๆ มีรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมในสวนยาง และจากการส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์

เพราะสหกรณ์จัดหาตลาดรองรับให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองทั้งตนเองและครอบครัว ในการออมเงินจากสหกรณ์ ตามที่สมาชิกต้องการ และได้ซื้อสินค้าทุกชนิด จากสหกรณ์ในราคาที่ถูกลงกว่าในท้องตลาด อาทิ ปุ๋ย วัสดุการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม และสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทั้งเงินสดและเงินเชื่อ

สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ของสหกรณ์ฯ ที่น่าสนใจได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้การรวบรวมและแปรรูปยางพารา กิจกรรมเรียนรู้การจัดสินค้ามาจำหน่าย กิจกรรมเรียนรู้การเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิก กิจกรรมเรียนรู้การให้สวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน และกิจกรรมเรียนรู้สถานีบริการน้ำมันเพื่อชุมชนและโรงบรรจุก๊าซ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 70,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเงิน - การคลัง

วันที่: พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5614

หน้า: 32(ขวา)

Col.Inch: 31.61 Ad Value: 26,868.50 PRValue (x3): 80,605.50

คลิก: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: หุ้นไทยบวกรับมาตรการรัฐ บล.โกลเบล็ก แนะนำลงทุนหุ้น STA และ TRUBB

หุ้นไทยบวกรับมาตรการรัฐ

● บล.โกลเบล็ก แนะนำลงทุนหุ้น STA และ TRUBB

บล.โกลเบล็ก หุ้นไทยสัปดาห์นี้ทดสอบ 1,520 รับผลบวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-เม็ดเงิน LTF-RMF หนุน แนะนำลงทุนหุ้นได้อานิสงส์ราคาขายพาราทำ High ในรอบ 1 ปี

ชู STA และ TRUBB และเก็งกำไรหุ้นที่นำเข้าค่านวน SET50 รอบใหม่ GL-THAI -BJC นายชัยยศ จิวงกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ และเม็ดเงินจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่จะเข้ามาในช่วงท้ายปี อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 13-14 ธ.ค. จะยังคงกดดันทิศทางดัชนี

ดังนั้นประเมินว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวในรูปซิกแซกขาขึ้น และมีสลับพักตัว เพื่อทดสอบแนวต้าน 1,510-1,520 จุด โดยแนะนำ ช้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับอานิสงส์จากราคาขายพาราที่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี แนะนำ STA และ TRUBB และหุ้นที่คาดว่าจะเข้าค่านวน SET50 รอบใหม่ แนะนำ GL, THAI และ BJC

ด้านนางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า ทิศทางตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทยอยออกมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะแอกชันแพลนของกระทรวงคมนาคมที่จะเร่งลงทุน 20 โครงการ วงเงิน

1.4 ล้านล้านบาท โดยคาดเสนอเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือน มี.ค. 60 และแรงซื้อกองทุน LTF และ RMF ในช่วงปลายปี ประกอบกับปัจจัยบวกจากต่างประเทศในเรื่องที่โพลล์คาดธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะขยายเวลามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) 8 หมื่นล้านยูโร/เดือนออกไปอีก 3-6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดเดือน มี.ค. 60

ทั้งนี้ยังคงมีความกังวลจากตัวเลขการส่งออกไทยเดือน ต.ค. พลิกเป็นลบลง 4.2% ขณะที่การส่งออกในช่วง 10 เดือนแรกของปี 59 หดตัว 1% การนำเข้าหดตัว 5.9% ส่งผลให้เกินดุล 1.82 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบกับการที่เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. นี้ เนื่องจากตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯและการจ้างงานที่แข็งแกร่ง และนักลงทุนต่างชาติมียอดขายสุทธิสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค. ราว 5 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยที่ต้องจับตา ได้แก่ วันที่ 1 ธ.ค. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) จะรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ (Beige Book) และสหรัฐฯฯ มีกำหนดเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ รวมทั้งการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯฯ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู) และจีน ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ดม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5521

หน้า: 7(บนซ้าย)

Col.Inch: 72.27 Ad Value: 97,564.50 PRValue (x3): 292,693.50 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อุตฯไม้ยางพาราดาวรุ่งดวงใหม่ เร่งยกระดับผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าส่งออก

อุตฯไม้ยางพาราดาวรุ่งดวงใหม่ เร่งยกระดับผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าส่งออก

ธุรกิจ การส่งออกไม้ยางพาราเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างสดใส เนื่องจากปริมาณไม้ยางพาราที่เพิ่มขึ้น และความต้องการไม้ยางพาราของจีนที่เพิ่มขึ้นจากตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของไม้ยางพาราทั้งในแง่คุณภาพและราคา

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (อีไอซี) มองว่า ไทยมีศักยภาพที่จะหันมาเพิ่มสัดส่วนการผลิตเฟอร์นิเจอร์และสินค้าจากไม้ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าในการส่งออก โดยภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญกับการออกแบบและสร้างแบรนด์มากขึ้น

ทั้งนี้ ราคาของพาราที่เพิ่มขึ้นในอดีตทำให้มีการปลูกยางพารามากขึ้น และส่งผลให้ปริมาณ

ไม้ยางพาราของ ไทยโตขึ้นอย่างมาก จึงคาดว่าในระยะกลางปริมาณไม้ยางพาราในประเทศจะเติบโตขึ้นราว 3% จาก 20 ล้านตันในปี 2016 เป็นราว 23 ล้านตัน ในปี 2020 โดยมีสาเหตุ

มาจากการปลูกยางพาราที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 1991-1995 อย่างไรก็ตาม ยางพารามีอายุประมาณ 25 ปี หลังจากนั้นจะให้ผลผลิตน้อยลงมาก จึงทำให้เกษตรกรต้องโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ทดแทน สำหรับในระยะยาวนั้นคาดว่าปริมาณไม้ยางพาราจะเพิ่มขึ้นอีกกว่าราว 5% ต่อปีหรือคิดเป็น 35 ล้านตัน ในปี 2030 จาก

การปลูกยางพาราใหม่ในช่วงปี 2000-2005 แม้ว่าราคาของพาราเริ่มถดถอยตั้งแต่ปี 2011 แต่การปลูกยางพาราใหม่ในแต่ละปีก็ยังคงค่อนข้างคงที่ เนื่องจากผลตอบแทนจากการปลูกยางยังสูงกว่าพืชเกษตรชนิดอื่น

อีไอซีระบุว่า ไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม โดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ คิดเป็นกว่า 65% ของปริมาณไม้ยางพาราที่ผลิตได้ ซึ่งไม้ยางพาราของไทยมีความสามารถในการแข่งขันทั้งในแง่คุณภาพและราคาเมื่อ



เทียบกับไม้เศรษฐกิจอื่น เนื่องจากเป็นไม้เนื้อ

แข็งที่สามารถแปรรูปได้ง่าย อีกทั้งระดับราคาที่ไม่แพงนักและใกล้เคียงกับไม้ชนิดอื่น จึงมีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้าง นอกจากนี้ ไม้ยางพารายังเป็นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นไม้ที่ได้จากสวนยาง ไม่ได้เป็นการตัดไม้ในธรรมชาติ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีผู้บริโภคให้ความสำคัญในปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี อินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีปริมาณไม้ยางจำนวนมากนั้น ไม่ได้เป็นคู่แข่งของไทย เนื่องจากทั้งสองประเทศไม่ได้ส่งออกไม้ยางพารา แต่นำไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งออกแทน

ขณะที่จีนยังมีความต้องการนำเข้าไม้ยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คาดว่า การส่งออกไม้ยางพาราไปยังจีนจะยังเติบโตขึ้นในอนาคต จากทั้งการขยายตัวของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และอสังหาริมทรัพย์ในจีน รวมถึงการส่งออกโดยในปี 2015 จีนมีการนำเข้ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตขึ้นกว่า 15% สำหรับในระยะกลาง ความต้องการใช้ไม้ยางพาราของจีนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก เห็น

ได้จากยอดขายบ้านที่เพิ่มขึ้นราว 14% ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นราว 9.6 ล้านหน่วย ในปี 2016 ซึ่งจากยอดขายบ้านที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวคาดว่าจะสร้างความต้องการไม้ยางพาราเพื่อนำไปใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้าน

นอกจากนี้ ด้วยรายได้ต่อหัวของคนจีนที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายตัวของหัวเมืองรองชั้น 3 และ 4 จะยังมีปัจจัยในการสนับสนุนการซื้อเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่ทำด้วยไม้ในอนาคต ในขณะที่เดียวกับการส่งออกเฟอร์นิเจอร์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ดม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5521

หน้า: 7(บนซ้าย)

Col.Inch: 72.27 **Ad Value:** 97,564.50 **PRValue (x3):** 292,693.50 **ศิลปิน:** ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อุตฯไม่ยางพาราตัวรุ่งดวงใหม่ เร่งยกระดับผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าส่งออก

ไม่จากจีนไปยังประเทศต่างๆ ยังคงเติบโตได้ดี ที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกดังกล่าวเพิ่มขึ้นราว 13% ต่อปี โดยในปี 2015 อยู่ที่ราว 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในอนาคตคาดว่าจะยังเติบโตขึ้น เนื่องจากความต้องการเฟอร์นิเจอร์



ไม้จากสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้นำเข้าหลักของจีน จะยังเพิ่มขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐ ที่คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัว

ในช่วงที่ผ่านมา ไทยมีการส่งออกในรูปวัตถุดิบไม้ยางพาราไปยังประเทศอื่น แต่การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ยังมีสัดส่วนที่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับมาเลเซีย ที่ได้เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์มาตั้งแต่ปี 1990 จนปัจจุบันสัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้กว่า 30% เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ส่วนการส่งออกในรูปของท่อนไม้เหลือเพียงราว 10% เท่านั้น โดยการพัฒนาดังกล่าวทำให้มาเลเซียมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งการส่งออกเฟอร์นิเจอร์จะสร้างมูลค่ามากกว่าการส่งออกไม้ยางพารากว่า 10.7 เท่า อีกทั้งเกิดการสร้างงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ถึง 6 หมื่นตำแหน่ง

ดังนั้นไทยควรยกระดับการเพิ่มมูลค่าการส่งออกด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และสินค้าจากไม้ยางพาราแทนการส่งออกไม้ยาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นการออกแบบเพื่อให้สามารถแข่งขันกับมาเลเซียและจีนได้ ซึ่งผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจทางด้านเทรนด์ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และพัฒนาความสามารถในการออกแบบเพื่อตอบสนองผู้ผลิตที่ไม่มีมูลค่าสูง รวมถึงสร้างตราสินค้าเฟอร์นิเจอร์ หรือแบรนด์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ขณะที่ภาครัฐควรสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของไม้ยางพารา สนับสนุนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น การสร้างโครงการจับคู่กับผู้ออกแบบกับผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดเฟอร์นิเจอร์โลก โดยการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ หรือสนับสนุนให้มีการนำสินค้าไปแสดงในงานแสดงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศ และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ผ้า หนัง และกระจก โดยเฉพาะส่วนที่นำมาเป็นวัสดุในการผลิตเฟอร์นิเจอร์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559

ปีที่: 15 ฉบับที่: 4745

Col.Inch: 39.20 Ad Value: 35,280

คอลัมน์: ฝ่าซาก: ตัวเลขส่งออก

หน้า: 3(ล่างขวา)

PRValue (x3): 105,840

ศิลปิน: ชาว-ดำ

“ส่งออก” เดือน ต.ค.59 หดตัวแรง
ติดลบ 4.2% ครั้น

นี้เป็นข้อมูลจากการเปิดเผย ของ
“พิมพ์ชนก วอนขอพร” รอง ผอ.สำนักงาน
นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ก.พาณิชย์
ที่เปิดเผยถึง “ภาวะการค้าระหว่าง
ประเทศ” ของ “ไทย”

“พิมพ์ชนก” บอกว่า เดือน ต.ค.59 การ
“ส่งออก” มีมูลค่า 17,783 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หดตัว ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน

ขณะที่การ “นำเข้า” มีมูลค่า 17,535
ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ร้อยละ 6.5
ส่งผลให้เดือน ต.ค.59 ไทย
“เกินดุลการค้า” 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่า
เป็นการ “เกินดุลต่อเนื่อง” เป็นเดือนที่ 18
ติดต่อกัน

“พิมพ์ชนก” บอกว่า ระยะ 10 เดือนแรก
ของปี 59 การ “ส่งออก” มีมูลค่า 178,251
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 1.0

ขณะที่การ “นำเข้า” มีมูลค่า 160,073
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 5.9

และ “เกินดุลการค้า” 18,178 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้การ “ส่งออก” เดือน ต.ค.59 ที่หด
ตัวถึงร้อยละ 4.2 มีปัจจัยมาจาก “ราคาน้ำมัน”
และผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงรวมทั้ง “ทองคำ”

โดยการ “ส่งออก” โดยรวม เมื่อหัก
“น้ำมัน” และ “ทองคำ” ออกแล้ว

จะพบว่า การ “ส่งออก” โดยรวมติดลบ
ที่ร้อยละ 2.8

เช่นเดียวกับสินค้า “อุตสาหกรรม” อื่นๆ
ก็ปรับตัวลดลง

อาทิ “รถยนต์” อุปกรณ์และส่วน

ฝ่าซาก

ตัวเลข ‘ส่งออก’

ประกอบ “ส่งออก” ลดลงร้อยละ 5.8,
“เครื่องคอมพิวเตอร์” และส่วนประกอบลด
ลงร้อยละ 9.3, “แผงวงจรไฟฟ้า” ลดลง
ร้อยละ 8.4 และ “เม็ดพลาสติก” ลดลง
ร้อยละ 8.1

ขณะที่ “เคมีภัณฑ์” การ “ส่งออก”
ยังขยายตัวดี รวมทั้งเครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ

สำหรับ “สินค้าเกษตร” และ
“อุตสาหกรรมเกษตร” การ “ส่งออก”
กลับมาหดตัวอีกครั้ง โดย “ส่งออก” ลดลง
ร้อยละ 8.1

โดยเป็นผลมาจากการ “ส่งออก” ในแง่
“ปริมาณ” ของ “สินค้าเกษตร” สำคัญลดลง
อาทิ น้ำตาลทราย, ข้าว, ผลิตภัณฑ์มัน
สำปะหลัง และยางพารา

ส่วนสินค้าที่ยังขยายตัวดี ได้แก่ ผัก,
ผลไม้สด, แซ่แข็ง, กระป๋องและแปรรูป,
อาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูป, กุ้งสดและ
แปรรูป เป็นต้น

ครบ นับเป็นตัวเลขการ “ส่งออก” เดือน
ต.ค.59 และตัวเลขการ “ส่งออก” ตลอดทั้งปีครบ

และ “ตัวเลข” ที่ว่านี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ก็คงไม่อาจมองข้ามได้จริงๆ ครับ

เอกรัฐ เอกราษฎร์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

กรอบบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)

Circulation: 900,000

Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทนำ-ทัศนวิจารณ์

วันที่: พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5521

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 62.58 Ad Value: 84,483

PRValue (x3): 253,449

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ขยายปมร้อน: โจทย์ที่หลากหลาย



อรุณทศ บุตรศรีภูมิ
สำนักข่าวเนชั่น

โจทย์ที่หลากหลาย

วันเวลาผ่านไป “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” - “รัฐบาล” - “คสช.” ที่เข้ายึดกุมการบังคับรัฐบาลว่าที่ชื่อ “ประเทศไทย” คงทราบแล้วว่า สิ่งที่ยากกว่าการเข้าคุมอำนาจ คือ ทำอย่างไรจะพาประเทศให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปให้ได้

โจทย์ของประเทศมิได้มีเพียงโจทย์เดียวเช่น โจทย์เรื่องความขัดแย้ง โจทย์เรื่องคอร์รัปชัน หรือโจทย์เรื่องการเมืองเท่านั้น แต่หากยังมีโจทย์อีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเท่าเทียม เศรษฐกิจ เรื่องทรัพยากร เรื่องผลผลิตการเกษตร เรื่องอาชญากรรม เรื่องคุณภาพชีวิต ทุกโจทย์ล้วนแล้วแต่ต้องการให้ผู้บริหารประเทศเข้ามาแก้ไขทั้งสิ้น

ซึ่งที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้เรียนรู้มาพอสมควร เราจึงเห็นการแก้ปัญหาที่สุดท้ายแล้วเหมือนสภาพบังคับ กล่าวคือ เป็นวิธีที่ข้าราชการที่บรรดานักการเมืองเคยทำยามเป็นรัฐบาล รวมถึงการใช้โครงการที่เคยถูกเรียกว่าเป็น “ประชานิยม” แต่มาในคราวนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ประชารัฐ”

เราได้เห็นปัญหาที่ว่าด้วยราคาสินค้า การเกษตรตกต่ำ ไม่จำเพาะกับ “ข้าว” เท่านั้น แต่ยังเห็นโมเดลเดียวกันเกิดกับสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือข้าวโพด และยังมีประเภทอื่นรอคิวตามมา อาทิ ถั่วเหลือง ลำไย

การแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ แม้จะไม่อยากยอมรับ แต่ก็ต้องทำ เพราะนั่นหมายถึงความอยู่รอดทั้งของรัฐบาล และของเกษตรกร นั่นคือ การแทรกแซงราคาสินค้า ตัวอย่างที่เห็นชัดล่าสุดคือ “ข้าว” ที่แม้จะมีความพยายามลบภาพไม่ให้เป็นเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น “จำนำข้าว” หรือ “ประกันราคาข้าว” ที่มีกฎมองว่าเป็นโครงการประชานิยม แถมยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ สร้างความเคียดชังที่ไม่ถูกต้องให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังมีช่องโหว่คอร์รัปชัน

แต่ก็ต้องยอมรับว่า หากปล่อยให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำลง เกษตรกรก็จะตกอยู่ในสถานะลำบาก ไม่สามารถดำรงชีพอยู่ต่อไปได้ ซึ่งหมายถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะได้รับผลกระทบ เพราะหากคนระดับล่างไม่มีเงิน การจับจ่ายก็จะไม่เกิดขึ้น รวมไปถึงการใช้หนี้ก็จะไม่เกิด ซึ่งนั่นย่อมต้องลามถึงสถาบันการเงิน ไม่นับต้องพูดถึงการผลิตรอบใหม่ ที่จะหยุดชะงักลง

เหล่านี้ล้วนเป็นสภาพที่เรียกว่า “ไหลทั้งบังคับ” ทั้งสิ้น ซึ่งไม่เพียงแต่รัฐบาลทหารเท่านั้นที่ต้องเผชิญ หากแต่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องเผชิญ แม้จะรู้ว่าเสี่ยงก็ต้องทำ เพื่อพยุงสถานการณ์ จึงไม่แปลกที่สุดท้ายรัฐบาลนี้ก็ต้องออกโครงการ “จำนำข้าว” ซึ่งนั่นคือการแทรกแซงราคานั้นเอง และต่อให้เสี่ยงกับการคอร์รัปชันแค่ไหนก็ต้อง

ทำ ดังเช่นที่ขณะนี้ในหลายจังหวัด

กำลังเผชิญข้อกล่าวหา

หรือเมื่อสินค้า

การเกษตรขาดตลาดไม่

เพียงพอลดความต้องการ

พวกเขาต้องนำเข้าเพื่อ

ให้เพียงพอต่อการผลิต

แต่เมื่อนำเข้ามาหลายๆ

สินค้าอื่นๆ ก็จะตกลง

ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรักษาความสมดุล และที่สำคัญย่อมถูกตั้งคำถามว่า การทำแบบนี้เพื่อเอาต่อ “ใคร” เป็นพิเศษหรือไม่

นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจอย่างปัญหาเงินฝืด ก็ทำให้รัฐบาลต้องประสพภาวะยากลำบากไม่น้อย เพราะเมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะซบเซา คนย่อมชะลอการใช้จ่าย เราจึงได้เห็นมาตรการ “แจกเงิน” เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในระดับล่างๆ ทุตงต่างๆ คือ ต้องการให้เงินหมุนเวียนในระบบนั่นเอง ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นที่รัฐบาลพลเรือนทำเช่นเดียวกัน

ส่วนโครงการ “ประชานิยม” ที่เริ่มต้นโดยรัฐบาลชุดนี้อย่างมาตรการลดภาษีการจับจ่ายช่วงปีใหม่ ก็ถูกนำออกมาใช้ซ้ำ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งเช่นเดียวกันในปีนี้ ชำยังขยายวงเงินลดหย่อนเพิ่มเติมอีกด้วย

นี่คือสถานะที่รัฐบาลที่กุมการบริหารประเทศจะต้องเจอ กล่าวคือ ต้องบริหารทุกด้านพร้อมๆ กัน รวมถึงการบริหารอำนาจของตัวเองด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก

กรอบ่าย

Khom Chad Luek (Mid-Day)
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทนำ-ทัศนวิจารณ์

วันที่: พฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5521

หน้า: 4(บน)

Col.Inch: 62.58 Ad Value: 84,483

PRValue (x3): 253,449

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ขยายปมร้อน: โจทย์ที่หลากหลาย





วันที่ 29 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว STA, TRUBB ราคาวิ่งขึ้น-เทรดคึกคัก ขานรับ
ราคาอย่างพาราไดซ์ขึ้นไปอีก-ยัง High ในรอบ 1 ปี

STA, TRUBB ราคาวิ่งขึ้น-เทรดคึกคัก ขานรับราคาอย่างพาราไดซ์ขึ้นไปอีก-ยัง High ในรอบ 1 ปี

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) – อังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
10:28:16 น.

หุ้น STA และ TRUBB ราคาวิ่งขึ้นด้วยวอลุ่มเทรดที่เข้ามาอย่างคึกคัก โดยเมื่อเวลา
10.21 น.หุ้น STA อยู่ที่ 17 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท (+3.03%) มูลค่าซื้อขาย 147.32
ล้านบาท

ส่วนหุ้น TRUBB อยู่ที่ 1.71 บาท เพิ่มขึ้น 0.07 บาท (+4.27%) มูลค่าซื้อขาย 22.18
ล้านบาท

บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวก โดยแนะนำ
หุ้น บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) และบมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) (TRUBB) เนื่องจากราคาอย่างพาราไดซ์ High ในรอบ 1 ปีล่าสุด 233
เยน/กก.



วันที่ 30 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว **ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง**

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 65.37 บาท ปรับลดลง 1.52 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 65.17 บาท ปรับลดลง 1.12 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 63.17 บาท ปรับลดลง 1.91 บาท ยางท้อถิ่น กิโลกรัมละ 62.70 บาท ปรับลดลง 0.70 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 66.69 บาท ปรับลดลง 1.93 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 66.25 บาท ปรับลดลง 2.37 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 65.89 บาท ปรับลดลง 2.13 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 65.89 บาท ปรับลดลง 2.13 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 59.19 บาท ปรับลดลง 1.03 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา นครศรีธรรมราช รวม 265,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 56.60 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.00 บาท

ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลว่าการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) อาจจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นปรับลดกำลังการผลิตในการประชุมวันนี้ อีกทั้ง ค่าเงินบาทและเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คาดคาดว่าราคายางได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น โดยจีดีพี ไตรมาส 3 ขยายตัว 3.2% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี

ราคายางตลาดล่วงหน้า < ลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 71.24 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.00 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 91.95 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 6.93 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 71.88 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 3.85 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ์ พัทธกัญมงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรพรช จำเริญนูสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช